



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางกระพิก
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหารของเทศบาล

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางกระพิก ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหารของเทศบาล ในตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
เทศบาล ๘) โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘๘ (๘)
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริหารของเทศบาล ดังนี้

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๘)

ลำดับ ที่	ชื่อผู้สมัคร หมายเลขประจำตัวสอบ	เงินเดือน (๒๐)	วุฒิ การศึกษา (๒๐)	อายุ ราชการ (๒๐)	ระยะเวลา (๒๐)		ความดี ความชอบ (๑๐)	วินัย (๑๐)	รวม (๑๐๐)
					ในระดับ ปัจจุบัน (๑๔)	ในสายงาน ปัจจุบัน (๖)			
๑	นายสุชาติ บัวงาม นักบริหารงานเทศบาล ๗ หมายเลขประจำตัว ๐๐๑	๑๗.๐๐	๑๘.๘๐	๑๕.๖๐	๖.๐๐	๕.๘๐	๙.๒๐	๑๐.๐๐	๘๒.๔๐

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกได้ทราบว่าหากผู้สมัครคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
หรือเห็นว่าคะแนนคุณสมบัติของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครคัดเลือกนั้นมีสิทธิ์จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกหรือทักท้วงขอให้แก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตน โดยทำหนังสือถึงประธาน
กรรมการคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนน
คุณสมบัติ โดยยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าวด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบล
บางกระพิก ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัคร
คัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มเติมรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติแต่อย่างใด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ประเมินผลจากการจัดทำวิสัยทัศน์ เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัครคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายศักดิ์ชัย สวัสดิ์ผล)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครปฐม

ประธานกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางกระพี้